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 เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2567  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง  ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนว
ทางการพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้าง จากภาคประชาชน ได้รับเกียรติจาก  
นายทองล้วน  ปราระจูม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้น า
ชุมชน และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ และ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ทั้งหมด  30  คน โดยมีประเด็นส าคัญ คือ 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 
 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า  30   คน ดังนี้  
 1. เห็นควรจัดท าประชาคมเพ่ือให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  
ทั้งก่อนด าเนินการ/ขณะด าเนินการ/หลังด าเนินการ อย่างสม่ าเสมอ 
 2. เห็นควรให้ปรับปรุงถนนระหว่างต าบลเมืองทอง บ้านหนองอุ่ม  หมู่  4  ถึง  ต าบลเมืองทอง   
บ้านเมืองทอง หมู่ 2 
 3. เห็นควรให้ก่อสร้างไฟส่องสว่างระหว่างต าบลเมืองทอง  บ้านอุ่มเม้า หมู่ 8  ถึงต าบลเมืองทอง  
บ้านเมืองทอง  หมู่ 10 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทอง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดท าค าของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 


